



ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง))

.....

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖.๓/๓๐๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ที่ นร ๑๐๐๖.๓/๘๒๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) ของกรมศุลกากร ประกาศคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศุลกากร ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) และประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และกรมศุลกากรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณากลับกรองเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) จำนวน ๓๑ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ คณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการพิจารณากลับกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) โดยจะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) ให้ทราบทาง Intranet กรมศุลกากร และเว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาก่อนกรอเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง))

ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง) เรียงตามตัวอักษร

จำนวน ๓๑ ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายกรณ์ชัย ปัญญาวัฒนพงศ์	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๒	นางจากรุวรรณ เหมยากร	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๓	นางชนัยพร พูนน้อย	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๔	นางสาวณัฐินี สุรกาญจน์กุล	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๕	นายณัฐวุฒิ สระภู	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๖	นายเต็มวงษ์ จันทร์ชุ่ม	นิติกร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๗	นายธนพงศ์ เกษตรสุนทร	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๘	นายธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๙	นางสาวนภัสสร ทองดิง	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๑๐	นายณล เชื่อมสุข	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๑๑	นางสาวนุชนารถ สิ้นสุวรรณสาร	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๑๒	นายบรรเจิด ต้นตะละ	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๑๓	นางสาวบราลี รัตนปิ่นทะ	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๑๔	นางสาวบ่วงพรา จอสงสารทิศ	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๑๕	นายบัณฑิต อุเจริญ	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๑๖	นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา	นิติกร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๑๗	นายพิชชา เจริญสันต์	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๑๘	นายไพสิฐ จริยะเศรษฐ์	นักวิชาการสรรพากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมสรรพากร	
๑๙	นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร	นักทรัพยากรบุคคล	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๒๐	นายยอดพล วิชญกุล	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๒๑	นางสาวลลิตา อรรถพิมล	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๒๒	นายวรชิต เดชบวรลักษณ์	ผู้อำนวยการ	ต้น	กรมศุลกากร	
๒๓	นางสาววรรณมา ผู้อุตสาห์	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๒๔	นายวีระศักดิ์ ลอยสายอ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๒๕	นายศิโรจน์ นาคณอม	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๒๖	นางสรรค์ศุภา คล้ายสุบรรณ	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๒๗	นางสาวสิริรัฐ รัตนศักดิ์ชัยชาญ	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๒๘	นายสุทธิศักดิ์ ศรีสมวงศ์	นักวิชาการศุลกากร	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๒๙	นายอนันต์ วิวัฒน์นวนวงศ์	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๓๐	นางอัญชลี อินโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๓๑	นายอุทัย ดวงสูงเนิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกักกันโรคเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกักกันโรค เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศุลกากร ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากักกันโรค เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกักกันโรค เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง))

ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)

จำนวน ๑ ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางไพลิน พิซผล	นักวิชาการศุลกากร	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ น้อยกว่า ๔ ปี